

# GRÉFAS

Publication: Kom Chad Luek

Date: 18 June, 2012

Topic: REFINE Live Placenta

Section: Society / Page 28

Circulation: 900,000

PR value: 1,445,850 baht



ไซไซตี้

ปัจจุบันนวัตกรรมความงาม มีมาให้เลือกสรรกันมากมายและบาง อย่างเห็นผลทันตาแบบไม่ต้องรอนาน จนกลายเป็นว่าความสวยเป็นเรื่องหมูๆ ไปเลยก็ได้อะ และเพื่อให้คุณภาพ ชัดขึ้นผลิตภัณฑ์เกรฟาส เครื่องสำอาง บำรุงผิวเฉพาะ จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อผิวเยาวินชื่อ "โลที พลานเซนทา" หรือรทหนูบรีสลึ 100 เปอร์เซนต์ ที่ได้จากฟาร์มมิด (เมื่อแม่หมูออก ลูกเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มจะเก็บ

ร่วมเผยแพร่ข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ รทหนูนี้ ให้แขกคนสำคัญที่ เป็นแฟนพันธุ์แท้ทั้งอย่างใกล้ชิด จิต อาทิ อัญชรัตน์ รุ่งเรือง มีดี, กิติญา ภูมิพลัม, โกรททิพย์ วรรพชรธรรม, "ปอ" ศักัญญา ศักดิ์เดช ภาณุพันธ์ "แฉ้ว" รุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นต้น

งานนี้ประธานสถาบัน เกรฟาสจากญี่ปุ่นเล่าให้ฟังอย่าง

รทหนูเย็นๆ

## รอดผิวสวยด้วยเรื่องหมู ๆ

รทหนูทุกทันที ที่ ออกไกล ประเทศ ญี่ปุ่น พร้อม ซักชวนลูกค้าระดับ วีไอพีมาร่วมสัมผัส ประสบการณ์ผิวสวย จากธรรมชาติก่อน ใคร ที่ห้องเดอะ เรสซิเดนซ์ 305 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันก่อน

เที่ยงอย่างเท้า เข้ามารับงานที่ ผ่อนคลายไปกับ บรรยากาศใต้ผู้ดีอังกฤษ นวกกับการจัดบริเวณจินน้ำชา ยามบ่าย เซิร์ฟชาหอม ๆ กับขนมชิ้นเล็ก ๆ โดยมีแม่จาง ไทอยู่อย่าง รัชณี อัญชรัตน์ กรรมการบริหารด้านการตลาด และ ศรุตสา วานิชังกูร กรรมการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเกรฟาส (ประเทศไทย) จำกัด นำพาประธาน สถาบันเกรฟาสจากญี่ปุ่น อะชิโกะ โคอิซาคะ และหัวหน้า คณะวิจัยด้านอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาการ แพทย์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น คัทซุชิ แคน มินตรมา

จะถนัดและชัดเจนว่า รทหนู มีสารที่จำเป็นต่อการสร้าง เซลล์ผิวอย่าง กรดอินอิค ที่ช่วยกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจน และสารฟลู เลอวีน ที่ช่วยผลัดเปลี่ยน เซลล์ผิว โดยมีกระบวนการ ผลิตเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อม สภาพออกมาให้สามารถ ทำความสะอาดออกไปได้โดย ง่ายและไม่เกิดรอยเหี่ยวย่น ก่อนเกิดภัยด้วยการนำรทหนู บรีสลึเย็นเขี่ยออกมา

ให้สาว ๆ ได้ลอง ทากันอย่าง เดิมที

ในขณะที่ สาวเลดี "บีลี" ศุภลักษณ์ ชายุธรรมวิกุล เล่าว่า ส่วนตัว มีผิวเสียวจาก การออกแดด เนื่องจากชอบ ว่ายน้ำ จึงเริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่ม ความชุ่มชื้นให้ ผิวมากที่สุด เช่น หลังล้างหน้าต้อง ทาครีมบำรุงทันที และที่สำคัญต้อง

รัชณี อัญชรัตน์

อัญชรัตน์ รุ่งเรืองมีดี

อัญชรัตน์ รุ่งเรือง มีดี

ศรุตสา วานิชังกูร

กิติญา ภูมิพลัม พหุคอมมิวนิตี

ลงมาคือต้องออกกำลังกายควบคู่กันไป ด้วย ซึ่งเธอก็เล่นโยคะอยู่เป็นประจำ

เรื่องที่ออกจากกรอกก็ถึงกายและผลจากการทำใจ ที่ถูกต้องทำให้ชีวิตขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคือการบำรุง ผิวอย่างเร่งด่วนของสาวยุคนี้ที่เฟื่องในวง เดียวกัน